

Số: 199/BC-BQLKKT

Kon Tum, ngày 22 tháng 9 năm 2016

BÁO CÁO
tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

Thực hiện Kế hoạch số 1687/KH-UBND, ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Công văn số 2157/UBND-TD, ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh về việc thay đổi thời gian tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo như sau:

I. VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT KHIẾU NẠI, LUẬT TỐ CÁO

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo:

BQLKKT tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác PBGDPL về khiếu nại, tố cáo được triển khai đến toàn thể CB,CC,VC, NLD trong cơ quan và các tổ chức, cá nhân có giao dịch liên quan với những hình thức phù hợp, hiệu quả. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được duy trì thường xuyên và có mở sổ theo dõi quá trình thực hiện.

2. Việc ban hành các văn bản quy định việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý:

Đã niêm yết công khai và tổ chức thực hiện tốt Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở BQLKKT tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-BQLKKT, ngày 11/4/2014 của BQLKKT tỉnh); niêm yết công khai tại Trụ sở BQLKKT tỉnh Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ban hành kèm theo Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND, ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Kon Tum).

II. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

Từ 01/7/2012 đến 01/7/2016, BQLKKT tỉnh tiếp nhận, xử lý và trả lời bằng văn bản 24 đơn phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về quy định hành chính và một số vấn đề có liên quan đến công tác quản lý nhà nước tại KKT, KCN; không có đơn khiếu nại, đơn tố cáo thuộc trường hợp phải giải quyết theo thẩm quyền.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, LUẬT TỐ CÁO

Thời gian qua, BQLKKT tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ không để xảy ra sai sót làm thiệt hại đến lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân có liên quan; giải quyết các chế độ chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Do đó không phát sinh trường hợp khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết. Có một số trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại KKTCKQT Bờ Y thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Ngọc Hồi và theo đề nghị phối hợp của UBND huyện Ngọc Hồi, BQLKKT đã tích cực phối hợp với Hội đồng BT, HT&TĐC huyện cung cấp thông tin, tài liệu để UBND huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định.

IV. KIẾN NGHỊ:

Thời gian qua, tại BQLKKT tỉnh không có trường hợp khiếu nại, tố cáo phải giải quyết theo thẩm quyền. Do đó không có cơ sở để tổng kết thực tiễn xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo cũng như phát hiện những trường hợp cụ thể còn bất cập trong quá trình xử lý giải quyết đơn thư theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên đây là Báo cáo tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. BQLKKT báo cáo Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh./.

Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo BQLKKT tỉnh;
- Các Phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, VP (Thung).

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Vũ Mạnh Hải